

EXIM BANK เปิดบริการใหม่ “อาเซียน+6 : รับซื้อตัวแถมประกัน”

EXIM BANK เปิดบริการใหม่ “อาเซียน+6 : รับซื้อตัวแถมประกัน” ให้สินเชื่อแถมฟรีบริการประกันการส่งออกแก่ผู้ส่งออกไปตลาดอาเซียน จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เพื่อเสริมสภาพคล่องพร้อมคุ้มครองความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระสินค้าจากผู้ซื้อในต่างประเทศ

ดร.อภิชาติ บุญธีรวัชร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า EXIM BANK พร้อมให้บริการ “อาเซียน+6 : รับซื้อตัวแถมประกัน” แก่ผู้ส่งออกไทยในตลาดอาเซียนและอีก 6 ประเทศได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ โดยให้สินเชื่อด้วยการรับซื้อตัวส่งออกและแถมฟรี! บริการประกันการส่งออก ซึ่งคุ้มครองความเสี่ยงกรณีผู้ซื้อ/ธนาคารผู้ซื้อล้มละลาย รวมทั้งความเสี่ยงทางการเมืองในประเทศผู้ซื้อ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือนกรกฎาคม 2554

กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK เปิดเผยต่อไปว่า บริการใหม่ “อาเซียน+6 : รับซื้อตัวแถมประกัน” มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นการเติบโตของภาคส่งออกไทยท่ามกลางโอกาสของตลาดการค้าเสรีในกรอบอาเซียนและอีก 6 ประเทศที่มีศักยภาพในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกดังกล่าวข้างต้น ซึ่งมีมูลค่าการค้ารวม 6.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 1 ใน 4 ของการค้าโลก มีจำนวนประชากร 3,296 ล้านคนหรือ 48.5% ของประชากรโลก สินค้าส่งออกสำคัญของไทยไปตลาดอาเซียน+6 ในปี 2552 ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ รถยนต์ น้ำมันสำเร็จรูป แผงวงจรไฟฟ้า และเคมีภัณฑ์

ภายใต้บริการนี้ ผู้ส่งออกสามารถนำตัวส่งออกมาขายให้แก่ EXIM BANK ได้สูงสุดถึง 100% โดยไม่ต้องรอรับเงินจากผู้ซื้อ ทำให้ผู้ส่งออกมีเงินหมุนเวียนไปใช้ในกิจการได้ทันที รวมทั้ง EXIM BANK จะให้บริการประกันความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระสินค้าส่งออกฟรี! หากผู้ซื้อ/ธนาคารผู้ซื้อล้มละลาย หรือผู้ซื้อ/ธนาคารผู้ซื้อชำระสินค้าไม่ได้เนื่องจากสาเหตุทางการเมือง เช่น การควบคุมการโอนเงินมายังประเทศไทย การเพิกถอนใบอนุญาตนำเข้า ห้ามนำเข้า สงคราม ภัยพิบัติ และรัฐประหาร EXIM BANK จะชดเชยความเสียหายถึง 50% ของมูลค่าตัวส่งออกที่ EXIM BANK รับซื้อและมูลค่าชดเชยความเสียหายรวมกันสูงสุด 3 ล้านบาทต่อผู้ส่งออกหนึ่งราย ทั้งนี้ ติดต่อขอรับบริการหรือสอบถามได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า EXIM BANK สำนักงานใหญ่ โทร. 0 2271 2929

30 มิถุนายน 2553

ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักบริหาร